

## TIN HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

PV.

### A. Nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ

1. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở thành lập theo Quyết định số 1672/QĐ-ĐHSPTP ngày 22-10-2010, đã họp ngày 01-11-2010 đánh giá đề tài “*Nghiên cứu đặc điểm và nguồn gốc hình thành đất cát đỏ thuộc tỉnh Bình Thuận*”, mã số: CS2009.19.46, chủ nhiệm: ThS. Châu Hồng Thắng, Khoa Địa lý Trường ĐHSPTP HCM. Đề tài đã làm rõ các đặc điểm về địa hình, phân bố, thành phần cấu tạo của đất cát đỏ, từ đó tiến hành giải thích nguồn gốc hình thành của loại đất này, thể hiện cụ thể ở 15 mẫu đất đã lấy và phân tích được, là tài liệu tham khảo trong giảng dạy và cơ sở cho những nghiên cứu ở địa phương. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Khá.

2. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở thành lập theo Quyết định số 1901/QĐ-ĐHSPTP ngày 10-11-2010, đã họp ngày 19-11-2010 đánh giá đề tài “*Định lý về sự tồn tại nghiệm và tính compact liên thông của tập nghiệm cho phương trình*”, mã số: CS2009.19.63, chủ nhiệm: PGS.TS. Lê Hoàn Hoá, Khoa Toán - Tin học Trường ĐHSPTP HCM. Các kết quả của đề tài mới và có ý nghĩa thực tế. Đặc biệt, hướng nghiên cứu tính chất Acyclic của tập nghiệm chưa được nghiên cứu, hứa hẹn nhiều kết quả mới. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Tốt.

### B. Hội nghị và Hội thảo khoa học

1. Ngày 03-12-2010, Khoa Hóa học Trường Đại học Sư phạm TP HCM đã tổ chức “**Hội nghị khoa học năm 2010**”. Hội thảo có sự tham dự của đại diện Viện Vật liệu, Viện Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM, Trường Đại học Bách khoa TP HCM, Ban Giám hiệu, các Khoa, Phòng, Ban và đông đảo giảng viên trong Trường. Các bài tham luận trình bày trong Hội thảo đã công bố các kết quả nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học giáo dục, nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và các kinh nghiệm giảng dạy của các giảng viên Khoa Hóa học Trường Đại học Sư phạm TP HCM.

2. Ngày 03-12-2010, Viện Nghiên cứu Giáo dục Trường Đại học Sư phạm TP HCM tổ chức Hội thảo khoa học “**Sử dụng các phương pháp giảng dạy hiệu quả tại các trường đại học, cao đẳng Việt Nam**”. Tham dự Hội thảo có khoảng 120 đại biểu là các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu giáo dục, các cán bộ giảng dạy của các trường cao đẳng và đại học trên toàn quốc, các báo đài, đại diện Ban Giám hiệu và các Khoa, Phòng, Ban trong Trường. Đại biểu dự Hội thảo đã nghe 6 tham luận, thảo luận về lý luận, kinh nghiệm thực tiễn và các vấn đề liên quan đến phương pháp giảng dạy đại học và cao đẳng.